



114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๔-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๔ มูลค่าข่าว ๓๕๔,๑๕๐-
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

นศ.ศิลปากร ชนะเลิศสพายยูคอนเทสต์

สรรหาคนรุ่นใหม่ป้อนเข้าสู่วงการแฟชั่น เพื่อก้าวขึ้นเป็นดีไซเนอร์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้วสำหรับโครงการ “สยามเซ็นเตอร์ ดีไซน์ พอร์เวิร์ด : สพาย ยู แฟชั่น คอนเทสต์ 2012” เวทีที่เฟ้นหาดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่มีฝีมือและมีความฝัน ซึ่งจัดโดย สยามเซ็นเตอร์ และ สยาม ไวนอร์รี่ ผู้ผลิตเครื่องดีมีสพาย ไวน์คูลเลอร์ และสพาย ค็อกเทล ซึ่งได้ตัดสินผู้ชนะไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ สำหรับปีนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 300 ผลงาน และคณะกรรมการได้คัดเลือกให้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพียง 10 ทีมซึ่งทั้งหมดได้เปิดคอลเลกชั่นของตนเองทั้ง 5 ชุด ภายใต้แนวคิด Inspired by Dots โดยใช้แรงบันดาลใจจากผลิตภัณฑ์ของ SPY มาผสมผสานแรงบันดาลใจของตนเอง เพื่อออกแบบเป็นชิ้นงานคอลเลกชั่นเสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้จริง โดยผู้ชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ ธัญญลักษณ์ พันธุ์พัก และ นันทน์ภัส อรุณทัยวิศรุต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เจ้าของผลงาน Genesis of the Sea โดยทั้งคู่ได้เผยว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ ผลงานครั้งนี้พวกตนได้รับแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์การปล่อยไข่เพื่อผสมพันธุ์ของปะการัง ที่ถูกกระตุ้นโดยการโคจรของดวงจันทร์ ทำให้ภายใต้ท้องทะเล เกิดการเปลี่ยนแปลงจากพื้นน้ำอันว่างเปล่าถูกระบายด้วยไข่ของปะการังจำนวนนับล้านๆใบ จากความประทับใจนี้ได้นำมาออกแบบเป็นเครื่องแต่งกาย โดยนำสีสันสดใสของ SPY มาแสดงออกถึงการกำเนิดชีวิตใต้ท้องทะเล

ส่วนผลงานที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ นิชมน พรหมชนก จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เจษฎา สุวรรณาลัย และ วิชญาพร นิราช จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และรางวัลพิเศษ Inspiring Award ผลงานที่มีแรงบันดาลใจโดดเด่น ได้แก่ นฤพันธ์ ว่องวุฒิญาณ และเสกสิทธิ์ พฤกษ์ชินวร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรางวัล Popular Vote ได้แก่ ชาญวุฒิ แดงชนะ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. บรรยายใต้ภาพ

โฉมหน้าผู้ชนะเลิศ ธัญญลักษณ์ พันธุ์พัก และนันทน์ภัส อรุณทัยวิศรุต พร้อมผลงาน. ผลงานการออกแบบของผู้ชนะเลิศ.

ผลงานรองอันดับ 1.

ชุดรางวัล Popular Vote